

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน 2-4 เมษายน 2559

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สศก.เผย เกษตรกร ๙๖% พึงพอใจโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ	มติชน
๒. รัฐชুকอ.ทำเกษตรผสมผสาน นำร่องเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อน้ำจืด	ประชาชาติธุรกิจ
๓. คอแล้มน์ ทำเองได้หายจน: เตือนระวังแล้งกระทบไม้ผลภาคใต้	เดลินิวส์
๔. 'ฉัตรชัย'เล็งทุ่มงบ๗.๒พันล้านกระตุ้นเศรษฐกิจเกษตรชุมชน	กรุงเทพธุรกิจ
๕. แผนเกษตรครบวงจรปี'๕๘ ไปได้สวย 'ธีรภัทร'ลั่นเป้าหมายต้องชัดเจนขึ้น	ประชาชาติธุรกิจ
๖.คอแล้มน์ เกาะติดเศรษฐกิจการเงิน: ราคาขายพาราส่งสัญญาณทรงตัวถึงปีหน้า	กรุงเทพธุรกิจ
๗. ผุดโรคแมปาล์มน้ำมัน	โพสต์ทูเดย์
๘. แล้งจุดผลิตทุเรียน-มังคุด-เงาะวูบ 'ปึกฉัตร'เตรียมแผนจัดการสร้างสมดุล	มติชน
๙. รัฐระดมแจกเงิน เกษตรชนหมู่บ้านละล้าน-ล้งงบอปท.พัฒนาแหล่งเที่ยว	โพสต์ทูเดย์
๑๐. คอแล้มน์ เกษตรวันนี้	เดลินิวส์

สศก.เผย เกษตรกร 96% ฟังพอใจ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ คสช. กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่ออบรมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 220,500 ราย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค. 59 โดยสนับสนุนงบประมาณสำหรับเกษตรกรต้นแบบ ผู้รับการอบรม และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน (ค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน) รวมทั้งสิ้น 853,335,000 บาท

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วม แต่ละรายจะได้รับการอบรม 3 ครั้ง ครั้ง ละ 5 วัน/เดือน โดยเนื้อหาการฝึกอบรมจะประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาสร้างการรับรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ กลุ่มวิชาสร้างโอกาสในการแข่งขัน กลุ่มวิชาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลุ่มวิชาสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีทีมวิทยากรจากหน่วยงานภาคีต่างๆ และวิทยากรที่เป็นเกษตรกรต้นแบบและอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆ เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้มีการฝึกภาคปฏิบัติ และนำดูพื้นที่ตัวอย่าง

จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 2,760 ราย ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 92 ศูนย์ รวม 44 จังหวัด พบว่า เกษตรกร 96% มีความพึงพอใจ

ต่อโครงการในระดับมาก เพราะได้รับความรู้ ที่หลากหลาย ที่สำคัญได้รับความรู้ในการผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีเกษตรกรถึง 92% วางแผนที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยต้องการนำไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุด รองลงมาเพื่อการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน การพัฒนาชุมชนของตนเอง การผลิตสินค้าร่วมกันในชุมชน และใช้ปรับการผลิตเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ ทั้งนี้ สศก. มีแผนในการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรต่อไป

รัฐศก.ทำเกษตรผสมผสาน นำร่องเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อน้ำจืด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชุดตัวอย่าง เกษตรกรหัวก้าวหน้า ตัวแทนเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา จ.อุบลราชธานี กับผลงาน แนวคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน ผันเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในน้ำจืดเป็น ผลสำเร็จ นำร่องในเขตอีสานใต้ ด้าน สศก.เตรียมผลักดันขยายผลสู่เกษตรกร ผู้ที่สนใจผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของเศรษฐกิจ การเกษตรอาสา (ศกอ.) ของนายพนม พิมพีรัตน์ ศกอ.อำเภอตาลสุ่ม จังหวัด อุบลราชธานี ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พร้อมพบปะเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา

สำหรับนายพนม พิมพีรัตน์ เศรษฐกิจ การเกษตรอาสาของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร อำเภอตาลสุ่ม จังหวัด อุบลราชธานี นับว่าเป็นต้นแบบของการ ทำการเกษตรผสมผสานที่มีความยั่งยืนทั้ง ในด้านอาชีพและความมั่นคงทางด้าน อาหาร ให้แก่คนในชุมชนตลอดจนพื้นที่ ใกล้เคียงได้ ซึ่งได้พลิกผันวิถีชีวิตจาก การทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่มุ่งเน้น ที่จะรวย รับจ้างผลิตให้บริษัท เปลี่ยนมา เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดย การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเปิดโปง ทำนาบัว นาข้าว เลี้ยงปลาในนาข้าว มะม่วงนอกฤดู ซึ่งทุกอย่างที่เพาะปลูกและที่เลี้ยงใช้เทคนิค ฟังพาอาศัยกันและกัน

รองเลขาธิการกล่าวต่อว่า นอกจาก การทำการเกษตรผสมผสานแล้ว นายพนม ยังมีแนวคิดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในบ่อน้ำจืดอีกด้วย จากปกติเลี้ยงในน้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย นับได้ว่าเป็นผู้นำร่องในเขต ภาคอีสานใต้ โดยได้เริ่มมีการเลี้ยงกุ้งมา ตั้งแต่ปี 2557 ขณะนี้เป็นรุ่นที่ 3 แล้ว โดย เริ่มแรกเป็นการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ต่อมาใน รุ่นที่ 2 ได้ทดลองเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในบ่อเดียวกันกับกุ้งกุลาดำ ซึ่งได้ผลดีเป็น ที่น่าพอใจ โดยกุ้งขาวแวนนาไมจะเจริญ เติบโตดีกว่ากุ้งกุลาดำและเก็บผลผลิตได้ เร็วกว่า อันเป็นผลมาจากกุ้งขาวไม่จำเป็นต้อง เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีนสูงมาก เหมือนกุ้งกุลาดำ อีกทั้งกุ้งขาวแวนนาไม จะกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ที่อยู่ในบ่อ ได้อีก เช่น สาหร่าย แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน

ทั้งนี้ กุ้งขาวแวนนาไมที่เลี้ยงและโต ได้ขนาดประมาณ 50 ตัวต่อกิโลกรัม ขายได้ในราคา กิโลกรัมละประมาณ 300 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าราคาตลาดทั่วไป เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในชุมชนและ ชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากผู้บริโภคมีความ เชื่อใจในเรื่องความปลอดภัย สำหรับ รุ่นที่ 3 นี้ นายพนมได้ปล่อยลูกกุ้งขาว แวนนาไมอย่างเดียวกว่า 50,000 ตัว เมื่อเดือนมกราคม และในเบื้องต้นพบว่ามี การเจริญเติบโตดี คาดว่าสามารถขายได้ ในช่วงเดือนเมษายนนี้ ซึ่งหากการทดลอง เลี้ยงในครั้งนี้ได้ผลก็จะนำมาขยายผลให้ ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนำไปเลี้ยงต่อไป

เดือนระว่างแล้งกระทบไม้ผลภาคใต้



นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด ปี 2559 ครั้งที่ 1 ของคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

พบว่าทุเรียน มีเนื้อที่ให้ผล 296,210 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 ผลผลิต 254,651 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.68 ให้ผลผลิตต่อไร่ 860 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.62 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย และที่ผ่านมามีราคาสูงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรบำรุงดูแลรักษาดี โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559 นี้

ส่วนมังคุดมีเนื้อที่ให้ผล 224,171 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75 ผลผลิต 113,732 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.05 และผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ 507 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.92 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับในปี 2558 ที่ผ่านมามีผลผลิตออกน้อย สภาพดินมั่งคุด จึงมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิต โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 2559 นี้

ทางด้านลองกอง มีเนื้อที่ให้ผล 233,166 ไร่ ลดลงร้อยละ 2.45 ผลผลิต 84,360 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.43 และผลผลิตต่อไร่จะอยู่ที่ 362 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 เนื่องจาก



ผลไม้ภาคใต้



ทุเรียนเริ่มออกลูก

สภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย อีกทั้งในปี 2558 ที่ผ่านมามีผลผลิตออกน้อย เป็นผลให้สภาพดินลองกองมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิต โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงสิงหาคม ถึง กันยายน 2559 นี้

สำหรับเงาะ มีเนื้อที่ให้ผล 120,504 ไร่ ลดลงร้อยละ 1.70 ผลผลิต 74,953 ตัน ลดลงร้อยละ 4.94 และผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 622 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงร้อยละ 3.27 เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมามีพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคใต้เงาะเริ่มแทงช่อดอก แต่เกิดฝนตกในบางพื้นที่ช่อดอกจึงเปลี่ยนเป็นใบอ่อนเนื่องจากได้รับน้ำ

จึงส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2559 นี้

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ คาดว่าไม้ผลของภาคใต้ในขณะนี้ยังไม่กระทบกับภัยแล้ง แต่จำเป็นต้องดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นหากสภาพอากาศแล้งจัดเกิดขึ้นกับพื้นที่เพาะปลูกตามที่มีการคาดการณ์นั้น อาจส่งผลให้ไม้ผลที่ออกดอกแล้วในขณะนี้เกิดอาการเหี่ยวขาดน้ำได้

และบางสวนหากมีฝนตกลงมาในปริมาณที่ไม่มากพอ อาจทำให้ดอกร่วงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ลดลง

ทั้งนี้ จะต้องมีกาเฝ้าติดตาม และประเมินสถานการณ์เป็นช่วง ๆ ไป โดยเฉพาะภาวะภัยแล้งที่นับเป็นเงื่อนไขสำคัญในการทำให้เกิดการกระทบต่อผลผลิตผลไม้ในพื้นที่ ซึ่งเกษตรกรที่เพาะปลูกไม้ผลในพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป.

'ฉัตรชัย' เล็งทุ่มงบ 7.2 พันล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจเกษตรชุมชน

"ฉัตรชัย" เล็งทุ่ม 7.2 พันล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระดับชุมชน สั่งหน่วยงานเกษตรคิดโครงการ

ช่วยระดับตำบล เน้นสร้างความยั่งยืนฐานราก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเกษตรกร กระทรวง
เกษตรฯจะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี พิจารณาสานต่อโครงการตำบลละ
1 ล้านบาทเพิ่มในปีนี้อีก 7,255 ล้านบาท ในการ
ผลักดันลงเพื่อบริหารภาคเกษตร ซึ่งการดำเนิน
โครงการนี้จะคล้ายโครงการกองทุนหมู่บ้าน โดย
มอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และ
ทุกกรมของกระทรวงเกษตรฯไปคิดโครงการ
ที่เหมาะสมกรณีมีงบประมาณ 1 ล้านบาท

โครงการนั้นจะสามารถสร้างความยั่งยืน
ให้กับชุมชนและเกษตรกร และเกิดการหมุนเวียน
ของเงินทุนเช่นโครงการสร้างโรงงานปุ๋ยชุมชน
ที่จะก่อสร้างและทำปุ๋ยใช้ในชุมชน และอาจมี
การขายให้นอกชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร ได้มากขึ้นอยู่เพียงใด

"ผมกำลังคิดไม่อยากจะให้เห็นเพียงแค
่อัตถุดิบเม็ดเงิน แต่อยากเห็นว่าถ้าเอาเงินลงไป
ให้กับเกษตรกรในระดับตำบล เกษตรกรควร
จะทำอะไรที่มันสามารถได้ผลจากการที่ใส่เงิน
ลงไปต่อเนื่องได้อีก และสภาพหมุนเงินได้อีก

หากมีโปรเจกต์ๆ ก็จะรวบรวมโปรเจกต์นี้ไปเสนอ
นายกรัฐมนตรี แบบเป็นเงินให้เปล่าคล้ายๆ กับ
โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้
ใส่ในเชิงลึก อยากให้เขามีกิจกรรมการเกษตร
โดยการตั้งเป็นกองทุนดูแลภาคเกษตรกระทรวง
เกษตรก็จะแจกเหมือนกันตำบลละ 1 ล้าน ไม่มีข้อ
ยกเว้นถ้าให้ก็ให้ทุกตำบล"พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว

น.ส.จริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนัก
บริหารสำนักเศรษฐกิจ(ส.ศ.ก.) กล่าวว่า ขณะนี้
พล.อ. ฉัตรชัยมอบหมายให้ทุกกรมไปทำโครงการมา
ซึ่งโปรเจกต์บางส่วนได้เสนอต่อพล.อ.ฉัตรชัย
และเริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วโดยเน้นที่ภาคการ
เกษตรในชนบทเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ผู้บริหารกระทรวง
เกษตรทั้งหมดอยากรวมโครงการมาบูรณาการร่วม
กันเป็นโปรเจกต์เดียว และลงไปในพื้นที่ที่เห็นผล
ในวงกว้าง โดยอยากให้โครงการเกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากที่สุด

"กรมส่งเสริมการเกษตรเคยทำโปรเจกต์ตำบล
ละ 1 ล้าน ทำให้งานส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรมส่งเสริม
การเกษตร เพราะเรามีมือที่ยาวที่สุด สามารถ
ดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้ และจากการ
ประเมินโครงการตำบลละ 1 ล้าน จากทาง สศก.
กรมส่งเสริมการเกษตรก็มีผลการประเมินที่ดี และ
โครงการก็ตอบสนองความต้องการชุมชนจริง"
น.ส.จริยา กล่าว

แผนเกษตรครบวงจรปี'58ไปได้สวย 'ธีรภัทร'ลั่นเป้าหมายต้องชัดเจนขึ้น

ปลัดกระทรวงฯแจงผลการดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปี'58 พร้อมนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานมาปรับใช้ในปี'59 ให้มีความชัดเจน

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมายหลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพว่า กระทรวงฯได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายทุกภาคส่วน และคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของชุมชน มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ เพิ่มมูลค่าการตลาด และความสามารถในการแข่งขัน โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ คือ มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 310,313 ไร่ เป็นพื้นที่รับประโยชน์ 91,073 ไร่ และมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 43,150 ราย โดยเป็นเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 6,322 ราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 399,974,365 บาท โดยมีกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดที่สำคัญ คือ การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพพืช ประมง และปศุสัตว์ การปรับปรุงบำรุงดิน การปรับปรุงระบบชลประทาน การรวมกลุ่มอาชีพและแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้

ทั้งนี้ กระทรวงฯโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ 2558



ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

โดยสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดที่เป็นตัวแทนแต่ละภาค ซึ่งมีสาระสำคัญของผลการประเมินโครงการในภาพรวม คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการเกษตรก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการไม่แตกต่างกัน คือ เฉลี่ย 19.38 ไร่ต่อครัวเรือน และมีกิจกรรมทางการเกษตรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นการปลูกข้าว คือเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก และปลูกข้าวนาปรังลดลง เนื่องจากเกิดภาวะภัยแล้ง การถ่ายทอดความรู้และการนำไปปฏิบัติ โดยได้รับความรู้จากการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ร้อยละ 90.86 และส่วนใหญ่มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านพืชถึงร้อยละ 97.47 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการนำไปใช้ โดยได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตคิดเป็นร้อยละ 85.71 ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยการผลิตด้านพืชคิดเป็นร้อยละ 90.67 เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชผัก พันธุ์ไม้ผล เป็นต้น รองลงมาคือปัจจัยการผลิตด้านประมงร้อยละ 60.67 ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย

การผลิตส่วนใหญ่ นำปัจจัยการผลิตไปใช้โดยเกษตรกรที่ได้รับปัจจัยด้านประมงและการผลิตสินค้าปลออดักนำไปใช้ร้อยละ 100 และด้านพืชนำไปใช้ร้อยละ 99.18

“สำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ในพื้นที่ที่มีศักยภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะมีการนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต การทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ การทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเกษตรอินทรีย์ มาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างแนวทาง รวมทั้งเชื่อมโยงการดำเนินงานกับศูนย์เรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่จำนวน 882 ศูนย์ นอกจากนี้ จะปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายโครงการให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวัตถุประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายธีรภัทรกล่าว

เกาะติดเศรษฐกิจการเงิน

• ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

ราคายางพารา

ส่งสัญญาณทรงตัวถึงปีหน้า

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินแนวโน้มราคา ยางพาราใน 1-2 ปีข้างหน้าจะยังคงทรงตัว ซึ่งผลกระทบต่อส่วนใหญ่จะตกแก่ชาวสวน ยางพารา และผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้ายางพารา

ราคายางพาราแผ่นดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุด 180 บาทต่อ กิโลกรัม ในช่วงเดือนก.พ. 2554 ลงมาสู่ระดับ 41-47 บาทต่อกิโลกรัม ในปัจจุบัน (มี.ค. 2559) จะเห็นว่าในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาราคายางพาราลดลงกว่า 5 เท่าตัว ศูนย์วิเคราะห์ เศรษฐกิจฯ ประเมิน แนวโน้มราคายางพาราจะทรงตัวใกล้เคียงระดับปัจจุบันไป



อย่างน้อย 1-2 ปีข้างหน้า ด้วยเหตุผล 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้

ปัจจัยแรก คือ

ปริมาณความต้องการใช้ โดยยางพาราส่วนใหญ่ ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ยางล้อ ซึ่งจะเติบโตตาม อุตสาหกรรมยานยนต์

ทั้งนี้ บริษัท IHS

Automotive ผู้เชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมรถยนต์

คาดว่ายอดขายรถยนต์

โลกในปี 2559-2560 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0-4.0% ต่อปี คาดว่าจะส่งผลทำให้ ปริมาณความต้องการใช้ยางพาราโลก ขยายตัวประมาณ 3.0-3.5% ต่อปี โดย ความต้องการยางพาราของตลาดหลัก บางส่วน ได้แก่ สหรัฐและอินเดีย เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ ในจีนและญี่ปุ่นยังคงไม่ฟื้น เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว (ผู้บริโภครายใหญ่ได้แก่ จีน (39.1%) อินเดีย (8.3%) สหรัฐ (7.7%) และ ญี่ปุ่น (5.8%) ของปริมาณการใช้รวม 12.6 ล้านตัน)

ปัจจัยที่สอง คือ ปริมาณการผลิต สถาบัน International Rubber Study Group (IRSG) ผู้เชี่ยวชาญด้าน

ทิศทางราคา ยางพาราที่อยู่ใน ระดับนี้ ผลกระทบ ทางลบส่วนใหญ่ จะตกแก่ ชาวสวนยาง

ยางพาราของโลก คาดว่าปริมาณผลิยางพาราจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 4.0-4.2% ต่อปีในช่วงปี 2559-2560 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมาจากขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดียเป็นหลัก

ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุปทานส่วนเกินยางพาราได้ ในช่วงถัดไป (ผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ ไทย (35.8%) อินโดนีเซีย (26.1%) จีน (7.1%) อินเดีย (5.8%) และมาเลเซีย (5.5%) ของปริมาณการผลิตรวม 12.6 ล้านตัน)

ปัจจัยที่สาม คือ ปริมาณสต็อกยางพารา จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอันมีสาเหตุหลักมาจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิตนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา โดยเฉพาะผู้ผลิตอินโดนีเซีย เวียดนาม และจีน ก่อให้เกิดการทยอยสะสมสต็อก ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ IRSG เก็บข้อมูลสต็อกยางพาราของโลกมา (ผู้ผลิตที่มีสต็อกรายใหญ่ได้แก่ ไทย (16.6%) และมาเลเซีย (4.5%) ของปริมาณสต็อกรวม 3.4 ล้านตัน)

ปัจจัยสุดท้าย คือ ราคาขาส่งเคราะห์ จะทรงตัวในระดับต่ำตามราคาน้ำมันดิบโลก ทั้งนี้ ขาส่งเคราะห์ถือเป็นสินค้าทดแทนยางพารา โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางสามารถปรับสัดส่วนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในสัดส่วนที่ต้องการได้

กล่าวคือ เมื่อราคายางส่งเคราะห์ลดลง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางก็ปรับสัดส่วนการใช้ขาส่งเคราะห์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น เพราะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ดังนั้น ผู้ผลิตรายยางจึงต้องลดราคาขายของตนเองลงมา เพื่อให้สามารถขายแข่งกับยางส่งเคราะห์ได้

เมื่อประเมิน 4 ปัจจัยหลักที่กระทบราคายางพาราใน 1-2 ปีข้างหน้า พอจะสรุปได้ว่า ทิศทางราคายางพารายังคงมีปัจจัยกดดันให้ทรงตัวใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน โดยคาดว่าราคายางพาราแผ่นดินในประเทศเฉลี่ยจะอยู่ที่ 45-50 บาทต่อกิโลกรัม

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจฯ ประเมินว่า **ทิศทางราคายางพาราที่อยู่ในระดับนี้ ผลกระทบทางลบส่วนใหญ่จะตกแก่ “ชาวสวนยางพารา” เนื่องจากมีต้นทุนการเพาะปลูกยางพาราเฉลี่ย 65 บาทต่อกิโลกรัม** (ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556) ซึ่งจะเห็นว่าชาวสวนยางมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าราคาที่คาดว่าจะขายได้ ทำให้มีแนวโน้มต้องเผชิญกับการขาดทุน

ในขณะที่ “ผู้ค้า/ผู้ส่งออก” มองว่าผลกระทบกลุ่มนี้จะขึ้นอยู่กับการบริหารสต็อกยางพาราที่รับซื้อมา หากมีการจัดการสต็อกที่รับซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยบรรเทาผลกระทบลงได้ ด้านผู้ผลิตสินค้าที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้แก่ ล้อรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ฯลฯ ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงเนื่องจากการผลิตใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีสูง มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จึงทำให้ราคาขายของสินค้าไม่ลดลงตามราคาวัตถุดิบยางพารา

ทั้งนี้ การที่ภาครัฐผลักดันนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ายางพารา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรูปธรรมในปี 2564 ผู้ประกอบการควรพิจารณาเข้ามาใช้ประโยชน์ลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา ซึ่งจะช่วยให้ราคายางพารามีทิศทางดีขึ้น และจะทำให้ Rubber City เป็นตามฝัน คือ **“ชาวสวนยางพาราอยู่ได้ ประเทศชาติมีรายได้จากสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มจากยางพารา”**

ผุดโรดแมปปาล์มน้ำมัน

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ ดึงพาณิชย์ทำ
ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน 20 ปี หวังพัฒนา
ทั้งระบบ ขีดเส้น 1 เดือนเสร็จ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
อนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์มทั้งระบบ ที่มี รว.พาณิชย์ เป็น
ประธาน มีมติตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด
ไปหารือเพื่อวางแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์
ปาล์มน้ำมันระยะ 20 ปี (2559-2579) โดย
ให้เวลา 1 เดือน หลังจากนั้นให้นำกลับ
มาเสนอคณะอนุกรรมการฯ ก่อนที่จะนำ
ไปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
น้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าวจะ
ประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ
เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนของเอกชน

และเกษตรกรตลอดสายการผลิต เพื่อให้
มีความหลากหลายในการพิจารณา โดย
มีการให้นโยบายคณะทำงานว่า การจัด
ทำยุทธศาสตร์ต้องให้ความสำคัญตั้งแต่
การเพาะปลูก การกำหนดพื้นที่ คุณภาพ
ผลผลิต การแปรรูปและการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานปาล์มน้ำมัน
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม การจัดทำยุทธศาสตร์
ปาล์มน้ำมันเป็นแผนระยะยาว 20 ปี และ
ขอให้กำหนดเป็นแผนระยะเร่งด่วน 5 ปี
สิ่งสำคัญคือ ต้องการสร้างความสมดุลของ
อุปทานและอุปสงค์ของปาล์มน้ำมันไม่ให้
ขาดแคลน และไม่ให้เกิดปัญหาล้นตลาด
รวมถึงการพัฒนาผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการปาล์มน้ำมันในอนาคต

แล้งจุดผลิตทุเรียน-มังคุด-เงาะวูป

● 'บิกฉัตร'เตรียมแผนจัดการสร้างสมดุล

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์ผลไม้ ณ จังหวัดจันทบุรี ว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและเกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่ทางจังหวัดได้ร้องขอเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งในปีต่อๆ ไป คือ แหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชวงหน้าแล้ง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะนำไปหารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป ส่วนผลกระทบของสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณไม้ผลภาคตะวันออก 3 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด และระยอง คาดว่าผลผลิต อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ จะมีแนวโน้มลดลงประมาณ 10% มีเพียง

ลองกอง เท่านั้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า สำหรับแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในปีนี้จะเน้นการปรับสมดุลตามกลไกตลาด โดยใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ และยังคงส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดี ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรกรจะต้องช่วยเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เช่น การตัดแต่งช่อดอกช่อผล ป้องกันกำจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยว คัดแยกและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องเพื่อรักษาคุณภาพและคงความสดของผล และจะต้องส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ยังจะต้อง

บริหารจัดการผลผลิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาช่วงผลไม้ออกสู่ตลาด โดยการปรับสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิต และตลาด ให้สอดคล้องกัน โดยนำแผนที่มาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และมีมาตรการต่างๆ อาทิ การป้องกันปริมาณผลผลิตด้วยคุณภาพออกสู่ตลาด โดยให้ออกประกาศและใช้บทลงโทษ กรณีพบผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง สนับสนุนการกระจายผลผลิตให้การกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ที่มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนช่วยกันบูรณาการ ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้มากขึ้น ผลักดันให้มีการส่งออก ทั้งผลผลิตสดและแปรรูปไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการบริโภคและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่

รัฐระดมแจกเงิน

■ เกษตรชนหมู่บ้านละล้าน-ลี้ยงงบอปท.พัฒนาแหล่งเที่ยว

โพสต์ทูเดย์ - รัฐบาลปูมรม แจกเงินลงหมู่บ้าน "ฉัตรชัย" ชงหมู่บ้านละล้าน 7 หมื่นหมู่บ้าน ส่วนท่องเที่ยวควัก 6 หมื่นล้าน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอแนวคิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรสร้างงานสร้างรายได้ในระดับหมู่บ้าน 7 หมื่นหมู่บ้าน ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าว จะให้เงินหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในการสร้างงานสร้างรายได้ร่วมกันของแต่ละหมู่บ้าน ในการร่วมผลิตและจำหน่ายสร้างรายได้ เช่น ร่วมกันผลิตปุ๋ยเพื่อจำหน่าย การผลิตแปลงผักเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือเป็นแหล่งน้ำ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียด คาดว่า

จะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้

"หากท่านนายกฯ เห็นด้วย และมีเงินที่จะดำเนินการ ก็จะเสนอ ครม.พิจารณาได้เลย ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภัยแล้งหรือมาตรการช่วยเหลือภัยแล้ง แต่เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ เห็นว่าน่าจะช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีงานหรืออาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ทำ" พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลยังมีเงินเหลือจ่ายประมาณ 5-8 หมื่นล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้เสนอ 2 โครงการ คือ 1.ให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกพืชและทำโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเหมือนโครงการตำบลละ 1 ล้านบาท และ 2.เสนอให้จ่ายเงินสดเพื่อให้เกษตรกรนำไปปรับปรุงดิน แหล่งน้ำ

และจัดหาปัจจัยการผลิตในฤดูกาลผลิตที่จะถึง โดยจังหวัดเป็นผู้รับรองเกษตรกร

สำหรับโครงการตำบลละ 1 ล้านบาทของกระทรวงเกษตรฯ นำมาใช้ในช่วงปลายปี 2558 พบว่าเกษตรกรตอบรับดีมาก ทำให้กระทรวงมหาดไทยนำไปต่อยอดเป็นโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท

ด้าน นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่ วันที่ 7 เม.ย.นี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้เชิญ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานประชุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล "พลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว" ที่อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้งบประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณ

งบประมาณของรัฐบาลที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก



กองทุนหมู่บ้าน

60,000
ล้านบาท



ตามแนวพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี

35,000
ล้านบาท



ตำบลละ 5 ล้าน

36,275
ล้านบาท



พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

50,000
ล้านบาท



1 ตำบล 1 เอสเอ็มอี

72,000
ล้านบาท

ที่มา: โพสต์ทูเดย์รวบรวม

โพสต์กราฟฟิก

กองทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย ที่เบิกจ่ายไม่หมด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้เชิญตัวแทนจาก อปท. ประกอบด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล รวบรวม 7,500-8,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว จาก นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้สั่งการให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ เป็นผู้แนะนำแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแต่ละพื้นที่

■ อ่านประกอบ **A2**
อัปเดตเศรษฐกิจชุมชน

เกษตรวันนี้ ประจำฉบับวันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559.....○ มีรายงานข่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้โพสต์ข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ร่วมของข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ภายหลังผลสำรวจค่านิยมจากประชาชนอยู่อันดับท้ายสุดว่า.....○ ในฐานะ **ผู้นำของกระทรวงเกษตรฯ** จะเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกคน ปัญหาส่วนใหญ่หมักหมมเรื้อรังมานาน.....○ เสียหายที่การสำรวจความคิดเห็นที่ผ่านมา ยังมองข้ามผลการทำงาน.....○ ไม่เช่นนั้น กำลังใจการทำงานอันดับต้น ๆ คงตกเป็นของชาวกระทรวงเกษตรฯ ทุกคน.....○ เหมือนสิ่งอื่นใด **คือการบูรณาการ** ความร่วมมือ...ซึ่งต้องใช้กลไกภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุน...ให้การปฏิรูปการเกษตรของประเทศสามารถเดินหน้าไปได้.....○ ผู้บริหารหลายท่านอ่านแล้วเห็นใจ รมว.....○ แต่ที่แปลกใจก็มี.....○ ด้วยเห็นว่าข้อสรุปนี้ไม่ได้มองที่การทำงานของคนในกระทรวงฯ ว่า **ทำดีจริง** แล้วหรือไม่ แต่มองว่าคนอื่นเขามองผิด.....○ เป็นการ **โทษภาวะวิสัย**.....○ ไม่มองความจริงที่เป็นตรรกะ โกลัสดัวและตัวเอง.....○ และมองว่าผู้ที่น่าจะเจ็บปวดต่อเรื่องนี้เห็นจะไม่พ้น **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** ในฐานะผู้สั่งการในทางทหาร เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมามีขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ.....○ ในภาวะผู้นำ ข้อที่ 4 ระบุชัดเจนว่า **ต้องถือว่างานทุกด้าน ทุกสิ่งสัมพันธ์พึ่งพิงกันและกันอยู่** จึงจำเป็นต้องร่วมมือประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคนด้วยความ **เกลี้ยกล่อมและเมตตาปรองดองกัน**.....○ ต่างกัน ตรงไหน.....○ พิจารณา คำ เหล่านี้.....○ ยังมองข้าม ผลการทำงาน.....○ กำลังใจ การทำงาน อันดับต้น ๆ.....○ ซึ่งมุมมองตามคำกล่าวนี้ **น่าสนใจ**ว่า ในการทำหน้าที่ที่ผ่านมาได้ ใช้หลักการ ในตำรานี้มากน้อยแค่ไหน โดยเฉพาะการประสานกับส่วนอื่น ๆ ซึ่งผู้สั่งการในวันนั้นคือนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และผู้ปฏิบัติคือผู้ได้บังคับบัญชาในวันนั้นและวันนี้.....○ อีกเรื่องที่เป็นคนละเรื่องเดียวกันกับที่กล่าวมา แต่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกวันนี้ **ต้องทำใจ** เพราะผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นทหาร.....○ ด้วยโลกนี้ตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมา กองทัพ ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะ **ค่ายเสรี** หรือ **ค่ายสังคมนิยม** ไปจนถึง **ค่ายใต้ดิน** แถบตะวันออกกลาง ล้วนแล้วแต่มีทหารอยู่ 4 ประเภท.....○ คือ 1. ทหารอาชีพ 2. ทหารรับจ้าง 3. ทหารการเมือง และ 4. ทหารนายแบบ.....○ และถ้าหากทหาร นายแบบ ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารแน่นอนว่าต้องสนใจ **นางแบบ** มากกว่าสิ่งอื่นใด.....○ จึง **ไม่น่าแปลกใจ** ที่มีข่าวเล็ดลอดออกมาอย่างไม่ขาดสายถึงกิจกรรม **นายแบบเซเว่นชะวาบ** แถว ๆ ห้องผู้บริหารของบางกระทรวงมิให้ได้รับรู้มากกว่าเรื่องของการทำงาน.....○ งานนี้เห็นที่ท่าน **นายกรัฐมนตรี** ต้องตรวจสอบ **เข้มขัน**หน่อย เพราะวันก่อนท่านยังออกมา **ตำหนิ** สื่อมวลชน ออกอากาศทางทีวีทุกช่อง กรณีของรูปที่ค่อนข้าง **ล่อแหลมต่อศีลธรรม** อันดินนหน้าหนังสือพิมพ์.....○ แล้ววันนี้หากมีจริงตามที่ **มีกระแสข่าว** กล่าวขานกันก่อนข้างหนาคูและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องกิจกรรมในสถานที่ราชการที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานของผู้บริหาร ฉบับนายแบบ กับ **นางแบบ** ระดับบริหาร นั้น ท่านจะทำอย่างไร.....○ สังคมรอคำตอบ.....○



พนามเตย